

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน ดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่สำคัญ ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้านบุคลากร ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านการกำกับดูแลที่ติดตั้ง ตารางที่ P๑-๕

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	สวนราชการที่เป็น ผู้ออก หรือเจ้าของ กฎหมาย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕	- การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น	สำนักนายกรัฐมนตรี
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖	- การพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน - พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น - ปรับบทบาทภารกิจและขนาดใหม่มีความเหมาะสม - ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้อยู่ ในระดับสูง - พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบเปิด	สำนักงาน กพร.
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑	การปฏิบัติงานของข้าราชการโดยมีสิ่งใหม่ และสิ่งที่ เปลี่ยนแปลง ดังนี้ - การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ ไตแก การปรับบทบาท/องค์ประกอบ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง อำนาจ/กระจายอำนาจ การปรับปรุงระบบตำแหน่ง ระบบ คาดอบทแทน การต่ออายุราชการ - การเสริมสร้างความเป็นธรรม ไตแก มาตรการพิทักษ์ ระบบคุณธรรม ระบบอุทธรณ์/ร้องทุกข์ ระบบจรรยา/วินัย มาตรการคุ้มครองพยาน - การมีส่วนร่วม ไตแก การดำเนินการร่วมกับสวนที่เกี่ยวข้อง การรวมกลุ่มของข้าราชการ	สำนักงาน กพ.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๖	- เป็นการมอบอำนาจหัวหน้าสวนราชการระดับกรมขึ้นไป - การมอบอำนาจหน้าที่ให้แก่วุฒา ราชการจังหวัด - การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในจังหวัด	สำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การรับ - จ่าย เงิน บำรุงเพื่อ การปฏิบัติราชการของหน่วยบริการ	กระทรวงสาธารณสุข



กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	เนื้อหา สาระสำคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	ส่วนราชการที่ เป็นผู้ ออก หรือเจ้า ของกฎหมาย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐	บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยขอมูลนั้นจะ กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนใดเสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย บัญญัติ	สำนักนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ ผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕	เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดเขตปลอดบุหรี่,เขตสูบบุหรี่	สำนักควบคุมการบริโภค ยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘	เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม , ควบคุมผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องของงานประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม	สภาเภสัชกรรม
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐	<p>การจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และ การดำเนินงานด้านสุขภาพการทบทวนธรรมนูญว่าด้วย ระบบสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยทุกหาปธรรมนูญว่าด้วย ระบบสุขภาพแห่งชาติต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ - คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ - การจัดใหม่หลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพ - การสร้างเสริมสุขภาพ - การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ - การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ - การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญา ทองถิ่นด้านสุขภาพ - การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ - การคุ้มครองผู้บริโภค - การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ - การผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข - การเงินการคลังด้านสุขภาพ 	กระทรวงสาธารณสุข

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	สวนราชการที่เป็นผู้ ออก หรือเจ้าของกฎหมาย
พระราชบัญญัติวัตถุออก ฤทธิ์ต่อ จิตประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙	เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (ประเภท๑-๔) และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งควบคุมผู้ประกอบการ ดานวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต ประสาท(ผลิตจำหน่าย)	คณะกรรมการอาหารและ ยาโดย กระทรวง สาธารณสุข
พระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒	เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องยาเสพติดให้โทษ,ควบคุม ผู้ ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องยาเสพติดให้โทษ	คณะกรรมการอาหารและ ยาโดย กระทรวง สาธารณสุข
พระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘	เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง (ผลิต,นำเข้า, จำหน่าย ,โฆษณา),ควบคุมผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องของ ดานเครื่องสำอาง	คณะกรรมการอาหารและ ยาโดย กระทรวง สาธารณสุข
พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	<ul style="list-style-type: none"> - คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัย สิ่งแวดล้อม - กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นให้ราชการสวนท้องถิ่นมี อำนาจในการ ออกข้อกำหนดท้องถิ่นและใช้บังคับ - กำหนดใหม่เจาพนักงาน สาธารณสุขเป็นเจาพนักงาน สายวิชาการ - กำหนดใหม่คณะกรรมการสาธารณสุขเป็นองครกลาง - ให้สิทธิ ประชาชนหรือผู้ประกอบการในการอุทธรณ์คำสั่ง ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม หรือไม่ถูกต้อง 	กระทรวงสาธารณสุข
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๕๙	ให้ระบบราชการเป็นกลไกสำคัญของประเทศ ในอันที่จะ ผลักดันให้แนว ทางการบริหารประเทศตามที่กำหนดไว้ใน รัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆเกิดผลสำเร็จเป็นประโยชน์ แก่ประเทศชาติและประชาชนสวนรวม	นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราช โองการโดยความยินยอม ของรัฐสภา
พระราชบัญญัติ หลักประกัน สุขภาพแห งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพและ ประชาชนผู้มีสิทธิใน ระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการ สุขภาพและได้รับการคุ้มครอง สิทธิ - กำหนดใหม่การพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบทาง สุขภาพของ ประชาชนเพื่อการคุ้มครองสิทธิและสุขภาพของ ประชาชน - ระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องมีความ โปร่งใส เปิดให้ ทุกฝ่ายเขามามีสวนรวม มีความเป็นธรรม และมีประสิทธิผลในการค มครองและส่งเสริมสุขภาพ - ใหม่หน่วยงานเฉพาะในการดำเนินการ เรื่องนี้โดยตรง ตอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการ พัฒนา ระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 	สำนักงานประกันสุขภาพ แห่งชาติ

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	สวนราชการที่เป็นผู้ออก หรือ เจ้าของกฎหมาย
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒	- ขอบเขตอำนาจตาม พรบ.โดยวัตถุประสงคของ พรบ. เพื่อ คุ้มครองประชาชนให้ได้รับอาหารปลอดภัย ควบคุม อาหารที่ ผลิต/นำเข้า/จำหน่าย อาหารทุกชนิดต้องปลอดภัย	กระทรวงสาธารณสุข
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙	เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการรับบริการของสถานพยาบาล , ควบคุมสถานพยาบาล(ตามมาตรฐาน)และผู้เกี่ยวข้อง	กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
พระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ (ฉบับ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑	เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคดานวัตถุอันตราย(วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑- ๔) ,ควบคุมผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องของดานวัตถุ อันตราย	คณะกรรมการอาหารและ ยา โดย กระทรวง สาธารณสุข
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙	ให้ระบบราชการเปนนกลไกสำคัญของประเทศ ในอันที่จะ ผลัก ดันให้แนวทางการบริหารประเทศตามที่กำหนดไว้ใน รัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆเกิดผลสำเร็จเป็นประโยชน์ แก่ ประเทศชาติและประชาชนสวนรวม	นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราช โองการโดยความยินยอม ของ รัฐสภา
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๓๐	- การควบคุมกิจการเกี่ยวกับการผลิตยา ขายยา และนำ หรือส่ง ยาเข้ามาในราชอาณาจักร ตลอดจนควบคุมใหม่ เกสซ์กร รับผิดชอบเกี่ยวกับการขายยาอันตรายและสวนอื่น ๆอีกที่ยังไม่ รัดกุมและเหมาะสมกับภาวการณ์ปัจจุบันเพื่อ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพประชาชน - การให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนผู้ขายยาทั้งในดานผู้รับ อนุญาต อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่และในสวนที่ เกี่ยวกับ คุณภาพของยา รวมทั้งวิธีการควบคุมคุณภาพ และการโฆษณา ขายยา ให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ในอันที่จะ คุ้มครองและให้ ความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ขายยาอย่าง พอเพียง	กระทรวงสาธารณสุข
พระราชบัญญัติกำหนด แผน และขั้นตอนให้แก องคร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒	เพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจให้แกท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่าง ต เนื่องโดยมีสาระสำคัญในการจัดระบบบริการสาธารณะ และ การจัดสัสดสวนภาษีและอากรขององครปกครองสวน ท้องถิ่น	นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราช โองการโดยความยินยอม ของ รัฐสภา
พระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒	เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องยาเสพติดให้โทษ,ควบคุม ผู้ ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องยาเสพติดให้โทษ	คณะกรรมการอาหารและยา โดย กระทรวงสาธารณสุข
พระราชบัญญัติการ ประกอบ โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖	เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากผู้ประกอบการโรคศิลปะ,ควบคุม การประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบการโรคศิลปะ	กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	เนื้อหา สาระสำคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	สวนราชการที่เป็นผู้ออก หรือ เจ้าของกฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ยาสูบ,ควบคุม ผู้ประกอบการ(ผลิต,จำหน่าย,นำเข้า,โฆษณา)และ ผู้เกี่ยวข้อง	สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
พระราชบัญญัติคุ้มครอง และ ส่งเสริมภูมิปัญญาการ แพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒	เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านทางการแพทย์แผนไทยและส่งเสริม ภู มิปัญญาแพทย์แผนไทย(จำหน่าย,ส่งออก,แปรรูป)	กรมพัฒนาการแพทย์แผน ไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวง สาธารณสุข
พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘	เพื่อรองรับสิทธิของลูกจ้าง ,ครูของโรงเรียนเอกชน ,ผู้ประกัน ตน ในการเข้ารับบริการสาธารณสุข จาก สถานพยาบาล พยาบาลภาครัฐ และเอกชน และการรับค่า ทดแทนกรณีเกิด ความเสียหาย	นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราช โองการโดยความยินยอม ของ รัฐสภา
พระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๑	<ul style="list-style-type: none"> - สิทธิแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สรรพคุณ สิ นคาที่ถูกต้อง เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ - สิทธิที่ จะมีอิสระเลือกหาสินค้าและบริการ - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมจากนิติกรรมสัญญาต่างๆ - - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย - - หลักธรรมาภิบาลของผู้ผลิตที่จะต้องมีต่อผู้บริโภค 	กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา วัน/เดือน/ปี: ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) Linkภายนอก: http://๒๐๓.๑๕๗.๑๒๓.๔๑/ssokk/?p=๑๕๗ หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวณิรัตน์ อินทโชติ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางศิริพร สุขประเสริฐ) สาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน
วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗	วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ นภัส (นางสาวนภัส พุ่มอรุณ) เจ้าพนักงานธุรการ	
วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗	